



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง

1. “โคราช-เลย” แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระบุ ราคายังดี...
2. 'เฉลิมชัย' สั่งกรมชลฯ จัดสรรน้ำฤดูแล้ง
3. เกษตรฯ จัดเต็มสินค้า ใช้คาแรกเตอร์ชูอัตลักษณ์
4. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สัปดาห์เกษตรเร่งขายทุเรียน
5. เตรียมยกระดับสหกรณ์ฯ พืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จก. สู่นวนิเรียนรู้ "เกษตร"...
6. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ประกันรายได้ มาถูกทางแล้ว
7. ภาพข่าว: เปิดงาน
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10
9. คต.คุมเข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้า-ส่งออก
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. บทบรรณาธิการสยามรัฐ: เร่งฟื้นตัว
12. 6.2 พันล้านเยียวยาท่วม

สื่อ

dailynews.co.th  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
มติชน  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## “โคราช-เลย” แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระบุ ราคายังดี

สศก. ลงพื้นที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระบุ พืชจกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี เฉลี่ย กก.ละ 10.28 บาท



**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลย แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ สศก. โดยทีมสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า ฤดูกาลผลิตปี 2565/66 ทั้ง 2 จังหวัดมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมประมาณ 0.98 ล้านไร่ (นครราชสีมา 615,213 ไร่ และ เลย 369,149 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2564/65 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมประมาณ 1 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากราคาปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี กำจัดแมลงและวัชพืช รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันสำปะหลังที่มีต้นทุนต่ำและให้ผลตอบแทนดีกว่า





ด้านผลผลิตรวมของทั้ง 2 จังหวัด คาดว่ามีปริมาณ 0.74 ล้านตัน (นครราชสีมา 497,871 ตัน และเลย 246,100 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ลดลงจากปี 2564/65 ที่มีปริมาณ 0.75 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1.33 ตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูก มันสำปะหลังที่มีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยกว่า และจากการที่ราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นมาก เกษตรกรจึงลดปริมาณการใช้ลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลผลิตของทั้ง 2 จังหวัด เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 - พฤษภาคม 2566 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 46.68 ของผลผลิตรวมทั้ง 2 จังหวัด

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์ราคา ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ความขึ้น ไม่เกิน 14.5% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของทั้ง 2 จังหวัดออกสู่ตลาดมากที่สุด พบว่า ราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับราคาในตลาดโลก มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลง รวมถึงค่าขนส่งและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.28 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.76 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น ร้อยละ 17.35



อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้รัฐบาลไม่มีการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) โดยเกษตรกรในพื้นที่ 2 จังหวัด มีความเห็นว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2562/63 – 2564/65) และในปีที่ 4 (ปี 2565/66) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเป็นหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหาราคาสินค้าตกต่ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการสำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป.



## 'เฉลิมชัย'สั่งกรมชลฯจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ โดยจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก เพื่อรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม ตามลำดับ พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ กว่า 5,382 หน่วย เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ที่สำคัญได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ตาม 10 มาตรการ

รองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบ

ด้านนายประพิศกล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลาง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยใน 16 จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด 90 จุด พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง รวม 1,189 หน่วย เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์น้ำได้ทันที รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกักตลอดจนดำเนินการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 63,845 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 39,896 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 76 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2565/2566 ทั่วประเทศไปแล้ว 1,659 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6 ของแผนฯ

# เกษตรฯจัดเต็มสินค้า ใช้คาแรกเตอร์ชูอัตลักษณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรกเตอร์” ที่ลานตลาดน้ำ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายปยุต วิหังษ์ ผอ.ฝ่ายธุรกิจเกษตร อ.ต.ก.และคณะ เข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและสินค้าเกษตร ช่วยในการทำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นการส่งเสริมและสร้างช่องทางในการนำคาแรกเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนเพื่อให้เกิดการใช้งาน

คาแรกเตอร์กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ โดยภายในงานจะมีการคัดเลือกคาแรกเตอร์มาจัดแสดง และนำสินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ปรับใช้คาแรกเตอร์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสินค้าชุมชนกว่า 25 พื้นที่ทั่วประเทศ นายอลงกรณ์กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ที่มุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก รวมทั้งยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างเสริมในรูปแบบคาแรกเตอร์มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรของเกษตรกร วิชาชีพชุมชน



**ชูกาแรกเตอร์ :** นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานตลาดนัดสินค้าเกษตรXคาแรกเตอร์ ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสทางการตลาด

สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่งจากข้อมูลของสมาคมลิขสิทธิ์นานาชาติ หรือ LIMA ระบุว่า สำหรับปี 2564 ภาพรวมของสินค้าและบริการที่นำเอาลิขสิทธิ์ของผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในโลกรวมมูลค่าสูงถึง 315.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นมาจากปี 2019 ร้อยละ 7.75 แม้จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกก็ตาม นอกจากนี้มูลค่าของค่าลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 โดยมีมูลค่ารวม 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาแรกเตอร์เป็นประเภทผลงานสร้างสรรค์ที่มูลค่า

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 30 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15189

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 54.59

Ad Value: 68,237.50

PRValue (x3): 204,712.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯจัดเต็มสินค้า ใช้คาแรกเตอร์ชูอัตลักษณ์

สูงสุดถึง 129.9 พันล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท เนื่องจากคาแรกเตอร์มีจุดเด่นที่สามารถนำเอาไปใช้ได้ง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้หลายวิธี ส่วนในประเทศไทยมีมูลค่าการใช้คาแรกเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกราวร้อยละ 20 (ร้อยละ 62 ของมูลค่ารวมโดยประมาณ) ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ส่งเสริมการขายและการตลาดของภาครัฐกิจในสินค้าหลายประเภทที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 30 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16334

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 6.91

Ad Value: 8,292

PRValue (x3): 24,876

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สังกูตเกษตรเร่งขายทุเรียน



## ● สังกูตเกษตรเร่งขายทุเรียน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเดินทางสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศ จึงสั่งการให้ทูตเกษตร 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ จีน (ปักกิ่ง เชียงไฮ้ กว่างโจว) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา (วอชิงตัน ดี.ซี. ลอสแอนเจลิส) สหภาพยุโรป อิตาลี และรัสเซีย เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน รู้ถึงวิธีการเลือกทุเรียนไทย ซึ่งการทำกิจกรรมเจาะตลาดจีน พบว่าปีนี้สร้างรายได้แล้ว 82,805 ล้านบาท หรือปริมาณส่งออก 779,206 ตัน



## เตรียมยกระดับสหกรณ์ฯ พืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จก. สู่นิคมเรียนรู้ "เกษตรอินทรีย์" ครบวงจรจ.สุรินทร์

หลังว่างเว้นจากการทำนาก็หันมาหารายได้เสริมจากการรวมกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนธิ ก่อนยกระดับมาเป็น "สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัด" ที่ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ สู่มือผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ ภายใต้ มาตรฐาน Organic Thailand (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รหัสรับรอง TAS : 55759 (ที่ตั้งแปลง หมู่ 3 ต.หนองสนธิ อ.จอมพระ พื้นที่รวม 6.50 ไร่ จำนวน 22 ชนิดพืช) ด้วยกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ในขั้นตอนการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ทำความสะอาด และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุด



ผ่านตลาดจริงใจ Tops market (Robinson จังหวัดสุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรัตนบุรี โรงพยาบาลสนม โรงพยาบาลจอมพระ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ร้านอาหารในพื้นที่ รวมทั้งร้าน Super market ของสหกรณ์

นายไผ่ยิต แสงสุข อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัด ในฐานะผู้ริเริ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนธิมากกว่า 10 ปี ก่อนจัดตั้งเป็น "สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัด" ในปัจจุบันเผยว่าสหกรณ์การเกษตรพืชผัก

อินทรีย์หนองสนธิ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามดำริของนายไกรสร กองฉลาด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีสมาชิก 113 ราย ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดส่งโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัด ร้านอาหารและห้างโมเดิร์นเทรด อย่างท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต จ.สุรินทร์

"ปัญหาของชาวบ้านคือปลูกแล้วผลผลิตไม่รู้จะไปขายที่ไหน ตอนนั้นยังเป็นเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ ท่านไกรสร กองฉลาด อดีตผู้ว่า สุรินทร์มาเยี่ยมที่กลุ่ม

ท่านก็มีดำริแนะนำให้จัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ มีกฎหมายคุ้มครอง จะได้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล เขาจะไม่ทิ้งเรา ถ้าหากกลุ่มพร้อมก็จัดตั้งได้เลย แนวคิดธนาคารผักอินทรีย์หมายความว่าทุกครั้งที่สมาชิกปลูกผักเหมือนเรามาฝากไว้ในพื้นที่สหกรณ์คล้ายธนาคารเรานึกจะมาถอนกินหรือตอนขาย เขาก็มาถอนได้ ผลกำไรจากการฝาก เราได้เอาผักไปขาย สหกรณ์ก็มีผลให้"นายไผ่ยิตระบุ

เขาเผยต่อว่าจากจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 113 ราย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะคัดเลือก 32 คนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและไม่มีรายได้ เข้าร่วมโครงการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 ไร่ โดยแบ่งเท่า ๆ กันแยกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปตาม ที่ทางสหกรณ์ได้วางแผนไว้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ขณะเดียวกัน สหกรณ์ก็ยังมีลูกประจำ โดยส่งให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จ.สุรินทร์ ทำให้ผลผลิตพืชผักอินทรีย์ของสหกรณ์จำหน่ายทุกวัน ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ กับสหกรณ์ มีรายได้เฉลี่ย 4,000-4,500 บาท ต่อเดือน ส่วนสมาชิกที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง ผลผลิตที่ได้ก็จะส่งให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์รับซื้อในราคาตลาด

"แรก ๆ เกษตรกรยังไม่มั่นใจในเรื่องราคา เราก็ปรับทัศนคติใหม่จากที่คิดว่าผัก





อินทรีย์ต้องขายในราคาสูง จริง ๆ ราคาผักของเราสูงกว่าผักทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องมีกำไรมากของให้เกษตรกรผู้ปลูกอยู่ได้ก็พอ แต่สิ่งที่ได้คือปลอดภัยเป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เราอย่าไปคิดว่าผักอินทรีย์ต้องมีราคาสูงเสมอไป อย่างของเรา ราคาสูงกว่าผักทั่วไปเฉลี่ย 5-10 บาทเท่านั้น ถ้าไม่เอาเยอะ อย่างน้อยเราได้กินผักที่เราปลูก สุขภาพเราก็จะดี ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวลตลาดจะเข้ามาเอง" อดีตประธานและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯเผย



อย่างไรก็ตามนายไผ่ยอดยอมรับว่าขณะนี้เรื่องตลาดไม่มีปัญหา เพียงแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันนอกจากส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ร้านอาหารร้านหมูกระทะ และร้านซูเปอมาร์เก็ต สหกรณ์แล้วยังส่งให้กับห้องฯ ท็อป ซูเปอมาร์เก็ตในจ.สุรินทร์ ทุกสัปดาห์ โดยแต่ละแห่งจะมีการตรวจการปนเปื้อนสารเคมีอย่างละเอียดทุกสัปดาห์ หากตรวจพบก็จะเป็นเรื่องใหญ่ลูกค้าจะหยุดรับออเดอร์ทันที ฉะนั้นทางสหกรณ์ฯจึงมีความเข้มงวดมากในเรื่องการปลูกและการดูแลผลผลิต ส่วนในเรื่องการจัดการผลผลิตพืชผักอินทรีย์ในทุกชนิด พืชผักนั้นทางเจ้าหน้าที่ห้างท็อปฯ ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯวางแผนการผลิตในทุก ๆ 15 วัน

"เป้าหมายของเราอยากให้คนในชุมชนหนองสนธิหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ 100%

ซึ่งเรามีสหกรณ์รองรับผลผลิตอยู่แล้ว ทางผู้บริหารเซ็นทรัลเองก็รับปากว่าจะมาทำโรงคัดแยกผักให้ด้วย ถ้ามีปริมาณผักเข้ามาแต่ละวัน นอกจากทางเซ็นทรัลก็จะผลัดกันในเรื่องของผลไม้อินทรีย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะแก้วมังกรสีม่วง ฝรั่งกิมจู อะโวคาโด ท่านวิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารเซ็นทรัลบอกกับผมว่าอยากให้สุรินทร์เป็นเมืองปลูกแก้วมังกรสีม่วง โดยให้สหกรณ์ฯ หนองสนธิเป็นพื้นที่นำร่อง" อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัดกล่าว

นายไผ่ยอดยังกล่าวการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัด ของ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาว่า ท่านมาติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งท่านและคณะให้ความสนใจอย่างมาก พร้อมแนะนำอยากให้สหกรณ์ฯยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้พืชผักอินทรีย์ของจ.สุรินทร์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำการผลิตกลางน้ำการแปรรูปและปลายน้ำเรื่องของการตลาด ในส่วนของสหกรณ์ฯ ก็มีความ

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ฐานปฏิบัติการต่าง ๆ แต่ติดปัญหาไม่สามารถสร้างโรงเรือนหรืออาคารดาวไรได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งสหกรณ์เป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หนองสนธิ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด รอเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเท่านั้น

"วันที่ท่านรองอธิบดีลงพื้นที่ ผมอยู่กับท่านตลอดพาเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ ท่านก็ได้กำชับอยากสนับสนุนสหกรณ์ตรงนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้พืชผักอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด อยากให้ทำครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ" อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนธิ จำกัดกล่าวถึงข้อดีของรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ในวันนั้น



## ประกันรายได้ มาถูกทางแล้ว

รัฐบาลดำเนินโครงการประกันรายได้เข้าสู่ปีที่ 4 มาถูกทางแล้ว

ความผิดเดียวของโครงการนี้ คือ ไม่รับซื้อข้าวจากชาวนาราคาแพงกว่าตลาด แล้วเอาข้าวมาเก็บไว้ในโกดัง จ่ายค่าสีข้าว ค่าเก็บให้โกดัง แล้วก็ให้พ่อค้าข้าวมาซื้อไปราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยอ้างว่าขายจีทูจีแบบสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

นี่คือสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ทำ

มันถึงได้มีลั่วลือพยายามปั่นกระแสดราม่า ว่าทำไมไม่เอาเงินหลวงไปซื้อข้าวจากชาวนา ไม่ได้เอาข้าวมาเก็บไว้ ไม่ตั้งราคาสูงๆ ฯลฯ

ก็ในเมื่อรัฐบาลฯ “ประกันรายได้” ก็หมายความว่า ชาวนามีหลักประกันด้านรายได้แน่นอนแล้ว ราคาในท้องตลาดไม่แทรกแซง ไม่เอาเงินไปประเคนโรงสี โกดังให้เป็นเสือนอนกิน ไม่เปิดช่องให้มีคนโกงข้าวจีทูจีเยาะเหมือนในยุคทักษิณคิด เพื่อไทยทำ มันก็คืออยู่แล้ว ยังพยายามจะปั่นดราม่าแทนพวกขี้โกงจํานำข้าวอีกเพื่ออะไร

ปัจจุบัน ยังใช้หน้าที่พวกโกงจํานำข้าวทิ้งไว้ไม่หมดเลยแท้ๆ

1. สิ่งที่รัฐบาลจะต้องพยายามเพิ่มเติม คือ การส่งเสริมให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ต้นทุนต่อตัน พยายามให้ลดลงมากที่สุด

ผลผลิตต่อไร่ จะต้องสูงขึ้นกว่านี้

รวมถึงการปลูกข้าวในเชิงคุณภาพ พันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการตลาดการผลิตและขายในรูปแบบสินค้าต่อไป

2. วันก่อน รัฐบาลเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ และเงินช่วยเหลือไร่ละพันบาท

ปรากฏว่า ชาวนาไปกดเงินจากเอทีเอ็ม จนตู้เอทีเอ็มเต็มไปก็มี

รัฐบาลช่วยชาวนา โดยมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน ดังนี้

โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน เป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้ตามชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน)
- ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน)



- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 25 ตัน/ครัวเรือน)

- ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน)

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 65/66 เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงิน ตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ มาตรการคู่ขนาน 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ได้แก่

(1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 65/66



เป็นการขายสินเชื่อ เพื่อชะลอข้าวเปลือก ไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร จำนวน 2.5 ล้านตัน ข้าวเปลือก รวมทั้ง ค่าฝากเก็บและรักษา คุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน



(2) โครงการ สินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อ แก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อ รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อ

จำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป

(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร เป้าหมายเพื่ออุดหนุน 4 ล้านตันข้าวเปลือก เก็บ สต็อกไว้อย่างน้อย 60-180 วัน (2-6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชย ดอกเบี้ยในอัตรา 3% ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ล่าสุด รัฐบาลอนุมัติงบฯ 8 หมื่นล้านบาท (ซึ่งลดลงจากวงเงินงบประมาณ ในครั้งก่อนที่สูงถึง 1.5 แสนล้านบาท) เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวในตลาดปรับตัว สูงขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ทำให้ลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชดเชยลง

ได้เกือบครึ่งของวงเงินในอดีต

3. การจ่ายเงินโอนให้กับชาวนาช่วงนี้ จึงมี 2 ส่วน

ส่วนแรก คือ เงินส่วนต่างประกันรายได้

เงินส่วนต่าง จะโอนเข้า บัญชี ธ.ก.ส สำหรับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้  
ก่อนแล้ว 33 งวด

ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน โอนไปแล้ว 6 งวด (ที่ต้องโอนพร้อมกัน  
ทีเดียวเพราะค้างชานามาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม)

งวดที่ 7 คาดว่าจะจ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน

และหลังจากนั้น คาดว่าจะจ่ายเงินส่วนต่างให้ชาวนาทุกวันพุธ

เงินอีกส่วน คือ ไร่ละ 1,000 โอนทั้งหมด 5 งวด 5 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน โอนไปแล้ว 10,015 ล้านบาท ให้กับ  
804,017 ครัวเรือน และในวันที่ 25 พฤศจิกายนได้โอนไปอีก 10,841 ล้านบาท  
ให้กับ 985,871 ครัวเรือน และทยอยโอนไปจนครบทั้งหมดในวันที่ 28 พฤศจิกายน  
รวมทั้งหมดประมาณ 4,300,000 ครอบครั

เป็นเงินประมาณ 50,600 ล้านบาท

4. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า  
นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มัน ยาง ปาล์มและ  
ข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4

“ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนที่รอคอยทั้งเงินส่วนต่าง  
มาตรการคู่ขนานและเงินไร่ละ 1,000 ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่ง  
ต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะ  
รัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถึงเวลา  
แล้ว จ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนั้นจะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33

...ส่วนประกันรายได้นั้นสำหรับ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด และยางพารา  
อยู่ในขั้นตอนการรื้อนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สำหรับปาล์มน้ำมันและข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่าง  
ยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก. ปาล์ม  
น้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก.

มันสำปะหลังประกันรายได้ที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัม  
ละ 3 บาทกว่า ยังรอดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย

ส่วนยางพาราก็รอกระบวนการพิจารณาของ ครม.ต่อไป” -นายจรินทร์กล่าว

5. นี่คือนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มาถูกทาง

พูดจริงทำจริง ทำต่อเนื่อง

และทำเพิ่มเติมเสริมมากกว่าที่นโยบายเดิมด้วย

ขอชื่นชม และขอสนับสนุนให้ทำต่อไป โดยต่อยอดเพิ่มเติมมาตรการ  
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปด้วย

สารลัม







## งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 8 โซน...1.นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน จัดแสดงนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตร ทั้งด้านธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบ IoT และดิจิทัล Biogas เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจด้านเคมีเกษตร...2. "กิน บิน ฟิน" มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บูธร้านอาหารชั้นนำและการจัดแสดงบอลดูลูก

3. ต้นกล้าด้านนวัตกรรมและแปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร



มินิทรรศการจัดแสดงกระบวนการและวิถีผลิตพืชผักปลอดภัย แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่...

4. มหัศจรรย์พรรณพฤกษา จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการจัดสวน และพันธุ์ไม้ที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมถึงการประกวดพืชประเภทต่างๆ

5. ดินแดนแห่งฟาร์มสุข

นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ สัตว์เลี้ยง การจัดจำหน่ายสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ตลาดนัดสัตว์แปลกและพื้นที่ประกวดสุนัข สัตว์ปีก ปลา สวยงาม...6. เสวนาวิชาการ ใน

อาคารของหน่วยงานในไร่แม่เหียะ และการเสวนาวิชาการ Gala Dinner ในหัวข้อ Mega Trend in Future Food ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมด้านนวัตกรรมกาแฟให้เที่ยวชมในงาน Coffee Day และส่งแรงเชียร์เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Latte Art Smackdown รวมถึงกิจกรรมการประกวดแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-4001, 0-5394-4078, 08-3947-3214, 09-4619-9315 และทางระบบออนไลน์ <https://www.facebook.com/northernagricmuexpo/> และ <https://northern-agricmu-expo.com>

ส-ลา-เท

## คต.คุมเข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้า-ส่งออก

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลค้ามันเส้น เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้าน และของไทยเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ตลาดซื้อขายมันเส้นคึกคักขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด คต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้า และส่งออก ได้เพิ่มอัตราค่าลงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่นำเข้า และส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ได้สั่งการให้เพิ่มชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้มันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากการ

ตรวจสอบพบผู้ประกอบการ 2 ราย นำเข้มันเส้นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด จึงได้ดำเนินการลงโทษโดยพักทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว และไม่สามารถนำเข้มันเส้นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนำมันเส้นที่มี



ณรงค์ พูลพิพัฒน์

ปัญหาไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดตรวจมาตรฐานมันเส้นที่ส่งออกควบคู่ไปด้วย ถือเป็น การควบคุมมาตรฐานสินค้าทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

“ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ค้ามันเส้นที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งจะทำการค้ามันเส้นของไทยพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

การตรวจมาตรฐานมันเส้นนำเข้า และส่งออก จะเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการซื้อขายมันเส้นกันมาก จึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ หากพบผู้ประกอบการรายใดนำเข้าหรือส่งออกมันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน จะลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เชื่อว่าผลพลอยได้จากการคุมเข้มมาตรฐานสินค้าจะช่วยให้ราคามันสำปะหลังในประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย



**เกษตรวันนี้**

เกษตรวันนี้.....● งานใหญ่แน่ ๆ ที่สุดของงานเกษตรสงท่ายปี 2022 นายกะหล่ำปลีเชิญเที่ยวงาน “แฟร์ฯ เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. นี้ ณ เดอะ แฟร์ฯฟาร์ม ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่.....● ในงานจะได้พบกับกูรูการเกษตรชื่อดังที่จะมาให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสวน-พืชไร่หลากชนิด อาทิ การปลูกองุ่น อะโวคาโด มะยงชิด พุเรียน เงาะ ฝรั่ง ปาล์มน้ำมัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสามารถสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ที่ <https://lin.ee/08tISlv>.....● นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าการเกษตรของเกษตรกรมาวางจำหน่ายในราคาถูก เช่น ผัก ผลไม้ ทุเรียน ยาชีวภาพ เคมีเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก รถดูข้าวและขนาดขนาดเล็ก รถเกี่ยวข้าวโพดปลูกเปลือกอัตโนมัติ รถเกี่ยวข้าวโพดพร้อมสายพานลำเลียงบรรจุถุง รถเกี่ยวข้าวโพดเดินตาม รถแบ็กโฮเล็กราคาพิเศษเฉพาะในงาน.....●

**นายกะหล่ำปลี**



unusannathar

# สยามรัฐ

Copyright © สยามรัฐ ๒๕๖๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

## เร่งฟื้นตัว

ข่าวดีๆ ในช่วงใกล้สิ้นปี ก็มีเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจกันบ้าง โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มสดใส **ดังที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ขยายตัว 4.5% เติบโตขึ้น จาก 2.3% และ 2.5% ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ตามลำดับ** ด้านการใช้จ่าย การอุปโภค-บริโภคภาคเอกชน การลงทุน ภาคเอกชน และการส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น การส่งออกสินค้าชะลอตัว ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ด้านการผลิตสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมา ขยายตัวสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่งขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 3.2% อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 6.3% และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 3.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี

**ขณะที่คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566**

คาดว่าจะขยายตัว 3-4% โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการขยายตัว ต่อเนื่องของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน

อย่างไรก็ตาม สภาพัฒน์ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2566 8 แนวทางด้วยกัน

- 1.การดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อยทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- 2.การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร
- 3.การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า
- 4.การสนับสนุนการฟื้นตัวของ การท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง
- 5.การส่งเสริม การลงทุนภาคเอกชน
- 6.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
- 7.การติดตามเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินโลก
- และ 8.การติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าเศรษฐกิจไทย ที่มีแนวโน้มสดใสนี้ ยิ่งได้ช่วงของการประชุมเอเปก และการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก มาช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นแบบทวีคูณ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งในและต่างประเทศ กลับสู่สภาพก่อนโควิดโดยเร็ว





# 6.2 พันล้านบาทเยียวยาท่วม

## 1.4 ล.ครว้เรือน! จ่าย66จว.-กทม.

เทงบกว่า 6,258 ล้านบาท  
กรม.ไฟเขียวเยียวยาหน้าท่วม  
จ่าย 1.4 ล้าน ๐อ่านต่อหน้า 11

### ● เยียวยา □ ต่อจากหน้า 1

ครัวเรือน ให้ 66 จังหวัดและกทม. เปิดเกณฑ์ ผู้เข้าข่ายได้รับเงิน ที่อยู่อาศัยประจำต้องถูกท่วมซ้ำคิดต่อกันตั้งแต่ 24 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 7 วัน หรือเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ได้ครัวเรือนละ 5 พันบาท เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ได้ครัวเรือนละ 7 พันบาท และกรณีถูกท่วมซ้ำคิดต่อกันเกิน 60 วัน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9 พันบาท หากเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กรมเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-28 ต.ค. ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินในกรณีใดรวม 66 จังหวัดและกทม. แบ่งเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด อีสาน 15 จังหวัด กลาง 18 จังหวัด ตะวันออก 8 จังหวัด และภาคใต้ 10 จังหวัด รวมกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน วงเงิน 6,258 ล้านบาท โดยมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ในลักษณะเงินอุดหนุน โดยจ่ายผ่านธนาคารออมสิน โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยาโดยตรง

นายอนุชากล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะพิจารณาตามระดับความเสียหาย

ของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำ มีทะเบียนบ้าน บ้านเช่าที่มีสัญญาเช่า และที่อยู่อาศัยอื่น แต่ไม่รวมบ้านพักที่หน่วยงานราชการจัดให้ ดังนี้ 1.ที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ คิดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมซ้ำเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5 พันบาท 2.กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 7 พันบาท 3.กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำคิดต่อกันเกิน 60 วัน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9 พันบาท ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

สำหรับหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาได้แก่ บัตรประชาชน และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ถ้ามีทะเบียนบ้าน กรณีเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน หรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นบ้านเช่า, กรณีเป็นที่อยู่อาศัยอื่นๆ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมลงนามรับรอง 2 ใน 3 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีมาตรการของขงวัญปีใหม่ที่เป็นไฮไลต์สำคัญคือ “มาตรการช้อปดีมีคืน” ยังไม่มีการพิจารณาในที่ประชุมกรม.

หลังจากเมื่อวันที่ 28 พ.ย. มีการเสาะหายืนยันว่ากระทรวงการคลังจะนำเสนอมาตรการของขงวัญปีใหม่ในวันเดียวกันนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ มาตรการทางภาษีกับมาตรการหน่วยงานรัฐ และมาตรการจากสถาบันการเงินรัฐ

โดยมาตรการสำคัญที่เป็นตัวชูคือมาตรการช้อปดีมีคืน ที่จะเปิดให้นำมาใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 4 หมื่นบาท แบ่งเป็นวงเงินซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 3 หมื่นบาท และเพิ่มเดิมสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 หมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2566

รวมถึงการขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลืออีตรลระ 0.20 บาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่จะสิ้นสุดปลายปีนี้ออกไปอีก 1 ปี เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสายของวันนี้ ทีมประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะแถลงข่าวเรื่องมาตรการของขงวัญปีใหม่ตามมติ กรม.เห็นชอบ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง แต่เมื่อเวลา 12.30 น. กระทรวงการคลังก็ได้แจ้งยกเลิกหมายดังกล่าว โดยระบุว่าในที่ประชุม กรม.วันนี้ไม่มีวาระของกระทรวงการคลังนำเสนอ จึงขอยกเลิกการแถลงข่าว

วันเดียวกัน นางปิยะดา วงษ์ประยูร สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เขต อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมด้วย นางดวงพร รุ่งเรือง นายกเทศบาลตำบลธารเกษม เป็นตัวแทนของชาวบ้านเกษตรกร 4 ตำบล มี ต.ธารเกษม ต.นาขาว ต.พระพุทธบาท และ ต.ขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จำนวนกว่า 50 คน เดินทางไปที่ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อยื่นหนังสือเรื่องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนพืชไร่เสียหาย ยังไม่ได้รับเงินชดเชยต่อ นายเรืองลักษณ์ เรื่องยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท

นางปิยะดากล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน สืบเนื่องมาจาก ช่วงเดือนก.ย. เกิดฝนตกติดต่อกัน ทำให้เกิดน้ำท่วม มีน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น มีข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียวที่ชาวบ้านเกษตรกรปลูกไว้ ได้รับความเสียหายจำนวนมากเป็นวงกว้าง เรียกได้ว่าเสียหายทั้งหมด แต่ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าพืชไร่ที่ ได้รับความเสียหาย ประกอบกับช่วงระยะดังกล่าวเป็นช่วงโควิด-19 ยังคงระบาค

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 30 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 32 ฉบับที่: 11690

Col.Inch: 61.48 Ad Value: 73,776

หัวข้อข่าว: 6.2 พันล้านเยียวยาท่วม

หน้า: 1 (ล่าง), 11

PRValue (x3): 221,328

คลิป: ชาว-ดำ

ทั้งนี้ เกษตรกรทั้งหมดได้ยื่นทะเบียนไว้  
กับเกษตรอำเภอพระพุทธบาทแล้ว และผู้นำ  
หมู่บ้านชุมชนได้สำรวจความเสียหาย และ  
ถ่ายภาพพื้นที่ได้รับความเสียหายไว้ประกอบ  
เป็นหลักฐาน จึงได้ยื่นหลักฐานให้กับ  
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทไปเมื่อ  
เดือนค.ค. แต่เรื่องก็เงียบ ทำให้เกษตรกรยัง  
ไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยที่พืชไร่เสียหาย  
ทั้ง 4 ตำบล มาถึงทุกวันนี้

นายเรืองลักษณ์ได้รับเรื่องราวเกษตรกร  
เดือดร้อน เกิดอุทกภัยน้ำท่วมพืชไร่เสียหาย  
ไม่ได้รับเงินชดเชย แล้วพร้อมจะดำเนินการ  
ตามขั้นตอนต่อไป พร้อมจะแจ้งให้เกษตรกร  
ได้รับทราบภายในระยะ 15 วันต่อไป